

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-SYT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

**Trả lời phản ánh từ số điện thoại 01647992367
trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT**

Ngày 23/7/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 01647992367 trên **hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu** với nội dung phản ánh như sau: “Người dân gọi đến ĐDN phản ánh sự việc: Người dân là Đinh Văn Sơn hiện đang có bố đang nằm Bệnh viện Bà Rịa để điều trị tim. Trước đó Bác sĩ có báo với ông rằng bệnh nhân cần mổ một van tim với viện phí là 15.000.000vnd. Sau đó, Người dân có về vay mượn đủ số tiền trên để nộp cho Bệnh viện, lúc này Bác sĩ lại báo lại phải mổ hai van tim và đóng thêm 28.000.000vnd tức tổng kinh phí điều trị là 43.000.000vnd. Người dân thuộc diện kinh tế khó khăn không thể xoay sở đủ số tiền còn lại nên có trao đổi lại với bác sĩ mổ trước một van tim còn phần còn lại về sau người dân mới có thể đến chữa trị được. Nhưng bác sĩ không đồng ý và bắt buộc mổ vì cam kết Người dân ký không thể thay đổi được (*trước đó Người dân đã ký cam kết phẫu thuật hai van nhưng được người nhà báo lại không thể vay mượn được khoảng tiền phát sinh nói trên*). Nay Người dân gọi đến Đường dây nóng mong cơ quan cấp trên có thể xem xét ưu tiên trường hợp này của người dân vì gia đình hiện tại quá khó khăn chứ không phải không muốn chữa trị cho người nhà”

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành xác minh sự việc, kết quả giải trình như sau:

Người bệnh Đinh Dũng Chất sinh năm 1938 địa chỉ: Xã Hòa Hưng – huyện Xuyên Mộc, vào viện lúc 10 giờ 50 phút ngày 16/7/2018 với chẩn đoán: Suy tim độ III/Bệnh tim thiếu máu cục bộ/Viêm dạ dày/Cơn đau thắt ngực không ổn định nguy cơ trung bình/Rung nhĩ đáp ứng thất trung bình. Sau khi được thăm khám và chỉ định nhập viện khoa Nội Tim mạch – Lão học, ngày 18/7/2018 bác sĩ điều trị tư vấn chụp và can thiệp mạch vành. Thân nhân người bệnh được bác sĩ giải thích tình trạng bệnh hẹp động mạch vành và những rủi ro, tai biến trong quá trình chụp động mạch vành để thân nhân hiểu và ký vào phiếu cam đoan đồng ý chụp động mạch vành. Sau khi có kết quả chụp động mạch vành (*một mạch vành bị tắt, một mạch vành bị hẹp nặng*), Bác sĩ đã mời thân

nhân người bệnh giải thích tình hình bệnh và sự cần thiết phải can thiệp thủ thuật đặt 2 stent cho người bệnh. Sau khi được bác sĩ tư vấn, gia đình người bệnh Đình Dũng Chất đã đồng ý ký cam đoan đặt 2 stent cho người bệnh.

Trong quá trình tư vấn, đội ngũ can thiệp tim mạch của Bệnh viện Bà Rịa cũng đã thông báo cặn kẽ cho gia đình người bệnh những chi phí cần phải thanh toán. Sau khi được sự đồng ý và chấp thuận của gia đình người bệnh (*về việc tiến hành thủ thuật và chi phí thực hiện*), các bác sĩ tiến hành làm thủ thuật đặt 2 stent cho người bệnh, tuy nhiên lúc này **một thân nhân khác của gia đình yêu cầu bác sĩ chỉ đặt 1 Stent vì gia đình không có khả năng thanh toán**. Trường hợp này bệnh viện không thể giải quyết được vì đã thực hiện xong thủ thuật cho người bệnh.

Theo đó, bệnh viện đã thực hiện đúng quy trình, có giải thích và hướng dẫn thân nhân rõ ràng và được sự đồng ý của gia đình, bệnh viện mới thực hiện thủ thuật. Do đó, trường hợp này bệnh viện không thể giải quyết theo yêu cầu của thân nhân người bệnh.

Sở Y tế xin thông báo đến người dân được biết./.

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo);
- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo);
- Cổng Thông tin điện tử SYT;
- Bệnh viện Bà Rịa;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC